

# อินเทอร์มารีนเปิดศูนย์ปฏิบัติการอินดัสเทรียล เทอร์มินอล ที่เขตร่องน้ำเดินเรือฮุสตันอย่างเป็นทางการ

ฮุสตัน-14 มี.ค.-พีอาร์นิวswire/อินโฟเควสท์

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อินเทอร์มารีน (Intermarine, LLC) ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการที่ทันสมัยอย่างเป็นทางการที่อินดัสเทรียล เทอร์มินอล (Industrial Terminal) ซึ่งเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำในร่องน้ำฮุสตัน (Houston Ship Channel) อาคารที่เป็นสัญลักษณ์นี้เป็นอาคารสำนักงานประเภทนี้เพียงแห่งเดียวของช่องทางเดินเรือและเป็นสถานที่ดำเนินงานของทีมงานเทคนิค ปฏิบัติการ การจราจร และสถานีปลายทางทั้งหมดของอินเทอร์มารีน

รูปภาพ - <http://photos.prnewswire.com/prnh/20140313/DA83177-a>

รูปภาพ - <http://photos.prnewswire.com/prnh/20140313/DA83177-b>

ศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวตั้งอยู่เลขที่ 14035 Industrial Road ในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส เป็นอาคาร 5 ชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอย 13,311 ตารางฟุตและห่างจากร่องน้ำฮุสตันเพียง 200 ฟุต ชั้น 4 ของอาคารเป็นศูนย์บริการลูกค้าที่เป็นหน้าต่างตั้งแต่พื้นจรดเพดานและมีอุปกรณ์ภาพและเสียงชั้นเยี่ยม ที่ลูกค้าสามารถมองเห็นทิวทัศน์ไปจนถึงท่าเรือหลักทั้งหมดของเรา “แนวความคิดดังกล่าวมีเพื่อให้ลูกค้าของเราได้ติดตามการขนส่งสินค้าขึ้นลงเรือจากพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย เรายังเชิญชวนให้ลูกค้าไปชมเรือ แต่ในกรณีที่สภาพอากาศหรือจังหวะเวลาไม่เหมาะสม ลูกค้าจะสามารถมองเห็นในระยะใกล้ได้จากอาคารของเรา หากสภาพอากาศสดใส ก็ยังสามารถดูได้จากห้องสังเกตการณ์ที่ชั้น 5 ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยไม่มีสิ่งกีดขวางได้ 360 องศาจากเบลด์เวย์ไปจนถึงย่านธุรกิจของฮุสตัน” มาร์ค จอห์นสัน รองประธานฝ่ายขายและการตลาดระดับโลกกล่าว

“ศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ี่ช่วยให้เราสามารถเดินทางตามแผนการเติบโตและขยายตัวต่อไปได้ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นสถานที่ที่ทีมงานปฏิบัติการ เทคนิค นายท่า และการจรรยาอยู่ในจุดเดียวกัน การทำให้ทีมงานเหล่านี้มีความใกล้ชิดกับสินค้าของลูกค้าจะช่วยให้กระบวนการทั้งหมดของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีเรื่องจำเป็น เราสามารถที่จะตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นและสามารถแก้ความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆที่อินดัสเทรียล เทอร์มินอลได้ตรงตามความเป็นจริง ศูนย์แห่งนี้ยังสนับสนุนพันธกิจของเราในการจัดเตรียมทรัพยากรที่ดีที่สุดให้กับทีมงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า” อัล สแตนลีย์ ประธานและซีอีโอกล่าวเสริม

“ศูนย์ปฏิบัติการยังเปิดโอกาสให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในอุตสาหกรรมพิเศษด้วยเช่นกัน พื้นที่ของเราได้ถูกจับจองสำหรับการจัดงานจากอุตสาหกรรมและธุรกิจจำนวนหลายแห่ง พร้อมกับได้ดำเนินการตามโอกาสเพื่อนำเสนอพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแห่งนี้ในอุตสาหกรรมตะวันออก” เมลินดา ไลล์ส ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรกล่าว

เกี่ยวกับอินดัสเทรียล เทอร์มินอล:

อินดัสเทรียล เทอร์มินอลซึ่งพัฒนาโดยอินเตอร์มารีน เป็นโครงการท่าเรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐ โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ 95 เอเคอร์ที่อยู่ติดกับร่องน้ำสุดตัน อินดัสเทรียล เทอร์มินอล ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นสูงสุดในการบริหารโครงการและขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมไปยังเส้นทางท่าเรือหลายเส้นทาง จุดเด่นของท่าเรืออินดัสเทรียล เทอร์มินอลประกอบไปด้วย ท่าเทียบเรือน้ำลึกจำนวน 3 แห่ง ท่าเทียบเรือบรรทุกความยาว 457 เมตรพร้อมรางเครน ศักยภาพด้านการจัดการสินค้าซึ่งครอบคลุมไปถึง คลังสินค้า, บริการขนส่งสินค้าแบบ ITEX, บริการบรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออก IPACK, การเข้าถึงเรือโดยตรงจากเครนยกของ และการรับสินค้าในวันเสาร์

เกี่ยวกับอินเตอร์มารีน แอลแอลซี:

อินเตอร์มารีนเป็นผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งสินค้าสำหรับโครงการต่างๆและสินค้าอุตสาหกรรม บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2533 และดำเนินงานผ่านทางบริษัทในเครือและเครือข่ายสำนักงาน 18 แห่งทั่วโลก ในการควบคุมฝูงเรือระหว่างประเทศจำนวน 45 ลำที่สามารถรองรับสินค้าได้ถึง 800 ตัน อินเตอร์มารีนให้บริการการขนส่งข้ามมหาสมุทรและโลจิสติกส์ในเส้นทางประจำในอเมริกา แอฟริกาตะวันตก ยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง และเส้นทางไปยังออสเตรเลียและท่าเรือนานาชาติอื่นๆตามที่ระบุ บริษัทเป็นผู้บริหารฝูงเรือบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐและควบคุม

ท่าเรืออินดัสเทรียล เทอร์มินอล ซึ่งเป็นโครงการท่าเรือสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ กรุณาเยี่ยมชมเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม  
ได้ที่ [www.intermarineusa.com](http://www.intermarineusa.com)

ติดต่อ:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อสัมภาษณ์:

เมลินดา ไลล์ส

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

อินเตอร์มารีน แอลแอลซี

โทร: +1.281.885.3684

อีเมล: [Melinda.Liles@intermarineusa.com](mailto:Melinda.Liles@intermarineusa.com)